

โครงการรักษาดีบุกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เถลิงพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย ทำให้สภาพความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ยึดติดกับกระแสวัตถุนิยม คนยุคใหม่ไม่ให้ความสำคัญในความเป็นชาติไทย สังคมไทยเบี่ยงเบนออกจากเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่งดงามและวิถีชีวิตแบบไทยเดิม มีความหย่อนยานในคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชนเกิดความสับสน ขาดจิตสำนึกที่ดี มักแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อันส่งผลให้เกิดวิกฤติทางจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดทั้งค่านิยมที่ไม่สร้างสรรค์ นับวันจะทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มทำให้สังคมเสื่อมลง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น แนวทางที่สำคัญในการแก้ไข คือ การศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม เพราะนอกจากการศึกษาจะเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้แล้ว ยังเป็นกระบวนการสร้างแนวความคิด จิตสำนึก และค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการดูแลรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และบ้านเมือง ดังนั้น การปลูกฝังจิตสำนึกการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับสังคมจึงจำเป็นต้องเริ่มในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน เกิดความรักองค์ประกอบของชาติบ้านเมือง สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้กำหนดให้มีโครงการรักษาดีบุกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ขึ้นเพื่อประกวดโครงการของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ตระหนักในคุณค่าคุณประโยชน์และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทุนบำรุง พัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นประเทศชาติ เป็นต้นว่า สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด โบสถ์ เจดีย์ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วิจิตรศิลป์ ฯลฯ จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ห่วงแหนไม่ให้เกิดการทำลายและตั้งใจจะเข้าไปมีส่วนร่วมรักษาให้คงอยู่มั่นคงสถาพร รวมทั้งพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ซึ่งด้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล และจะมีการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดไปยังสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

และเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเถลิงพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งโครงการรักษาดีบุกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เข้าร่วมเถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเถลิงพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กับสำนักนายกรัฐมนตรี และได้ปรับชื่อเป็น “โครงการรักษาดีบุกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๒. เพื่อสนับสนุน ...

๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความป็นชาติ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชน คนดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร การประหยัดและอดออม มีจิตสาธารณะ ห่วงแทนในความป็นชาติ

๔. เพื่อขยายการประสานสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน ในความร่วมมือดำเนินกิจกรรมตามแนวทางรักษาชาติถูกทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน

๕. เพื่อให้สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล เป็นแบบอย่างในการจัดโครงการที่ส่งเสริมความรัก องค์ประกอบของชาติ ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ นำไปพิจารณาปรับใช้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาและขยายผลให้ ความรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป มากยิ่งขึ้น

คำอธิบายของความหมายของคำและโครงการ

ชาติ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆที่สร้างความป็นชาติ เป็นต้นว่า สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัตถุ โบสถ์ เจดีย์ และมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วิจิตรศิลป์ ฯลฯ

รักษาชาติถูกทาง หมายถึง การพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองดี การเรียนรู้ให้เกิดความตระหนัก ในความสำคัญของชาติ และคุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบของชาติ เกิดความมุ่งมั่น ในการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อปกป้อง ค้ำครอง อนุรักษ์ บำรุงรักษา พัฒนาส่งเสริมให้สิ่งต่างๆ เหล่านั้น เจริญก้าวหน้า มั่นคงอยู่คู่ชาติบ้านเมือง รวมทั้งพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป

ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การคิด การประพฤติ การปฏิบัติ ต่อสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ตามหลักการ ตามระเบียบ กฎหมาย กติกาสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม หลักธรรม ของศาสนา อันจะก่อให้เกิดคุณค่า คุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมชาติบ้านเมือง

ความซื่อสัตย์สุจริต จึงครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ สถานศึกษา องค์กร ระเบียบ กฎหมาย กติกาของสังคม ศิลปวัฒนธรรม การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สาธารณประโยชน์ ฯลฯ

โครงการรักษาชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษาที่ผสมผสานให้ บ้าน โรงเรียนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างนักเรียนให้เกิดจิตสำนึกในความรักชาติและความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติ (ในระดับการศึกษา ของสถานศึกษาที่ส่งโครงการฯ) โดยจัดให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ทรัพยากรของชาติและท้องถิ่น เห็นความสำคัญในคุณค่าคุณประโยชน์และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทุนบำรุง พัฒนา

องค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นประเทศชาติ เป็นต้นว่า สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด โบสถ์ เจดีย์ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วิจิตรศิลป์ ฯลฯ จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หวงแหนไม่ให้เกิดการทำลายและตั้งใจจะเข้าไปมีส่วนร่วมรักษาให้คงอยู่นั่นคงสภาพ รวมทั้งพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

สถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การดำเนินการ

๑. ประกาศเชิญชวนสถานศึกษาที่มีความสนใจร่วมส่งผลงาน (โครงการของสถานศึกษาที่มีลักษณะเป็นแนวคิด การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษาที่ผสมผสานให้ บ้าน โรงเรียนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างนักเรียนให้มีวินัย เกิดจิตสำนึกในความรักชาติและความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติ โดยจัดให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ทรัพยากรของชาติและท้องถิ่น ตระหนักในคุณค่าคุณประโยชน์และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์พันธุบารุง พัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นประเทศชาติ เป็นต้นว่า สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด โบสถ์ เจดีย์ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วิจิตรศิลป์ ฯลฯ จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หวงแหนไม่ให้เกิดการทำลายและตั้งใจจะเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาให้คงอยู่นั่นคงสภาพ รวมทั้งพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล

๒. มีหนังสือเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ และประสานขอความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดส่งโครงการเข้าประกวด รวมทั้ง ประสานขอความร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาภายในจังหวัด และตรวจติดตามโครงการของสถานศึกษาที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าว

๓. แต่งตั้งคณะทำงานการประกวดโครงการรักษาดีถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เจริญพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดพิจารณา พิจารณาคัดกรองผลงาน นำเสนอคณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งประกอบด้วย อนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

๔. คณะอนุกรรมการ ...

๔. คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
พิจารณาตัดสิน

๕. ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการ และแจ้งผลการตัดสินการประกวดไปยัง
สถานศึกษาที่ชนะการประกวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. มอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล แก่สถานศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการ

๗. เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการไปยังสถานศึกษาอื่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

งบประมาณ

งบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ช.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๒. มีสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการกระทำกิจกรรมเพื่อรักษา แก้ปัญหา พัฒนาทรัพยากรของชาติ
เหล่านั้น ตระหนักในความสำคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นชาติ
อนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน

๓. นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติในรูปแบบของการอนุรักษ์ การแก้ปัญหา ปกป้อง
หวงแหน พัฒนา ร่วมกันสืบสานสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของชาติ ของชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลสำคัญ ศาสนา วัฒนธรรม สถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ภาษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ

๔. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการการสร้างเสริมความรักชาติและความ
ซื่อสัตย์สุจริตในกระบวนการเรียนการสอน

๕. ก่อเกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน และพัฒนา
ความร่วมมือในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในชุมชน

๖. ได้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมความรักองค์ประกอบ
ของชาติ เพื่อให้สถานศึกษาอื่นได้นำไปพิจารณาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
